

# นิเทศสาร



พระที่นั่ง พระที่นั่ง

ปีที่ 40 ฉบับที่ 148 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ

เตรียมจัดงาน “ราชภัฏวิชาการ ’55 ”

ผศ. นัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันราชภัฏวิชาการ 14 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในปี 2555 นี้ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2555 มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามและตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานวิชาการ ตลอดจนผลผลิตของอาจารย์และนักศึกษา และ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประชุม/สัมมนา การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ ผลงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในส่วนกิจกรรมการอบรมต่างๆ อาทิ การอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการประมงท้องถิ่น : ตำบลท่าซัก ชุมชนอ่าวนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช การอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อไฟเบอร์กลาส การอบรมการผลิตอิฐประสาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 และงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง 2555

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอีกสองกิจกรรมคือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ” ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาราชภัฏนครฯเมาเทนไบค์ ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะคิดสถานการณ

## ประชุมอาจารย์ประจำเดือนมกราคม 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวอยู่ระหว่างเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยจึงระงับการประชุมไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปกติ และเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจึงนัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ

1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการนักรับบริหารรุ่นใหม่
3. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ “เปิดโลกอาเซียน” และ “วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์”
4. ผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2555 เพื่ออุดหนุนการวิจัยและการศึกษา ระดับปริญญาเอก

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

### เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำลังดำเนินการจัดทำตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยภาคปกติ จัดสอบในวันที่ 20-24 และ 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 และภาคพิเศษ จัดสอบในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2555 นั้น หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์จะจัดสอบนอกตาราง โปรดแจ้งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2555 เป็นวันสุดท้าย

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นั้น บุคลากรท่านใดที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและยังไม่ได้รายงานผลการศึกษามา ให้รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2554 เสนอต่ออธิการบดี ภายในศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 นี้ และหากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่รายงานผลการศึกษามา อาจได้รับพิจารณาโทษทางวินัยข้อ 12 และ 30 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

## “สิ่งดี ๆ ที่ ม.สุภานุวงศ์ หลวงพระบาง”

สุภาพร สุทิน

เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ ม.สุภานุวงศ์ หลวงพระบางบรรยากาศมีนักวิจัยที่เป็นคนไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก นักวิจัยส่วนใหญ่ที่มานำเสนอผลงานวิจัยเป็นนักศึกษาที่มานำเสนองานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจาก ม.ขอนแก่น

ผู้เขียนคิดว่าครั้งต่อไปเมื่อทางมหาวิทยาลัยของเราจะมีการจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยควรมีการทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมด้วย และเพื่อให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นทางสถาบันวิจัยควรมีรายละเอียดสถานที่หน่วยงานที่มีการจัดเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในแต่ละเดือนตลอดปี 2555

ในครั้งนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการไปศึกษาดูงานด้วยเลขอยากจะแนะนำประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนื่องจากใกล้จะถึงปีใหม่2555 รับรองว่ามีสิ่งดี ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้ต่างประเทศ ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวจะไม่ผิดหวัง

แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang) ถือเป็นเมืองเอกทางตอนเหนือของประเทศ สปป.ลาว ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักในฐานะเมืองมรดกโลกจากการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบางยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นราชธานีในอดีต และเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่มีมนต์เสน่ห์อันชวนหลงใหล รัฐบาลจึงเลือกแขวงหลวงพระบาง เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ด้วยศักยภาพในหลายๆด้านที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยใช้ชื่อมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (Souphanouvong University)” มีชื่อย่อว่า ม.ส./SU เพื่อเป็นเกียรติแก่ เจ้าสุภานุวงศ์ หรือ ประธานสุภานุวงศ์ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ แห่งราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง และเป็นประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) คนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อยากรู้ใหม่ว่าสิ่งดี ๆ ที่ท่านผู้อ่านจะพลาดไม่ได้เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศลาวนั้นมีอะไรบ้าง สิ่งดี ๆ ที่ผู้เขียนอยากแนะนำมีดังนี้คือ

### แป้งจี๊ Fast - food ลาว

อาหารรสชาติดีที่หาทานได้ที่ประเทศลาว ผู้เขียนขอแนะนำแป้งจี๊ของลาวแท้ๆ นี่แหละค่ะ คุไปดูมาน่าตาก็ละม้ายคล้ายแซนดวิชที่เราๆ เคยทานกัน แต่จะแตกต่างกันที่ไส้ของลาวจะใส่แบบจัดเต็มตลอดอัดแน่นจนทะลกล้นด้วยขนมปังออกมาเลยละค่ะ ไส้ที่ใส่ก็มีหลายอย่างทั้งหมูสับ หมูแดง แฮม ดับบด ไก่ทอด ไข่ดาว ผักสลัด มะเขือเทศ แดงกวา แครอท หอมหัวใหญ่ ต้นหอม ทานเยยใส่ซอสพริก ขนาดก็มีให้เลือกทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นอาหารที่อร่อยหาทานง่าย เพราะมีอยู่ทั่วไปตามท้องถนน แลเมกินเพียงชิ้นเดียวก็อิ่มแปล้ สามารถกินแทนข้าวมื้อหนึ่งได้เลยค่ะ (อ่านต่อในฉบับหน้า)





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดลำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ละ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ หลังจากมีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ของนักเรียน นักศึกษาที่มาสมัครสอบโดยวิธีคัดเลือกตรง วันนี้ถึงขั้นตอนที่จะสอบสัมภาษณ์ทั้ง 5 คณะ กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านคงได้รับคำสั่งปฏิบัติงานกันเรียบร้อยแล้ว สัมภาษณ์เสร็จสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบวันที่ 20 มกราคมนี้

ไปเก็บตกบรรยากาศของงานวันเด็กของคณะมนุษยศาสตร์ฯ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แม้การจัดกิจกรรมปีนี้ ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ แต่ด้วยความตั้งใจของทีมงานผู้จัด ขอมลงทุนลุยโคลนตมท่ามกลางสายฝนตลอด 4 ชั่วโมง เปิดงานโดยสองคณบดีหนุ่มหล่อสาวสวย ดร.สมปอง รักษาธรรม และ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ หลังจากนั้นหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ก็นำทีมลุยโคลนกลางฝนเพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาจัดงานตลอดจนเสร็จกิจกรรม ประกอบด้วย ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ ผศ.พัชรภรณ์ เอื้อจิตรเมศ อาจารย์ พลกฤษณ์ วลีวิวัฒน์, อาจารย์เกรียงไกร ช่างม่าน อาจารย์กฤตกร ทองนอก อาจารย์พีระพงษ์ สุจริตกุล อาจารย์ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ อาจารย์สุภาวดี นานชา, อาจารย์เชมณัฐ อินทรสุวรรณ อาจารย์จุไรรัตน์ รัตติโชติ อาจารย์กนกภักดี สวัสดิวงศ์ อาจารย์กษมา ศรีมณี อาจารย์วิชิต มาลาเวช อาจารย์ศุภกฤษ์ กาธรรมณี อาจารย์อัยราษฎร์ มาศแก้ว และสาว ๆ ทีมสำนักงานคณะทั้งคุณสุวรรณิ รัศมี ไท คุณพรทิพย์ ชุมบัวจันทร์ คุณหทัยกานต์ สวยลึก และคุณบุหงา พันจินา ทุกคนยืนหยัดแม้ฝนจะเทกระหน่ำชนิดมิดฟ้ามัวดิน

นอกจากนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทยา เตชะเสน อาจารย์ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรดนตรีทุกคนที่เล่นดนตรีสร้างความบันเทิงให้ตลอดงาน ขอขอบคุณนักแสดงจากคณะครุศาสตร์ นักแสดงจากนาฏศิลป์ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ยุทธพงษ์ ช่างนาเขต อาจารย์สายฝน ฝ้ายแสง ทั้งฝึกซ้อมและลงมือแสดงเอง และอีกหนึ่งความตั้งใจจากนักแสดงโรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษาภายใต้การนำมาจาก อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะจัดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงอย่างแข็งขันของทีมงานสโมสรนักศึกษา และจากหลักสูตรทั้งสองคณะ จึงขอขอบคุณและปรบมือดัง ๆ ให้ทุกท่านที่ทำงานสำเร็จ ทั้งหมดนี้บ่งบอกให้รู้ว่า อุปสรรคมิใช่ปัญหา หากเราตั้งใจที่จะทำสิ่งดี ๆ

ข่าวดีที่ต้องบอกต่อ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้โควตาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร (หลักสูตร 1 ปี) แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจาก มรภ. นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ที่นั่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร รวมทั้งที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณเดือนละ 4,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อาจารย์กิตติกร สุนทรานุรักษ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้

งานการเงินแจ้งว่าได้โอนเงินค่าสอน กศ.บป.ภาคเรียนที่ 2/2554 งวดที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนอาจารย์ท่านใดที่ไม่ได้แจ้ง เลขบัญชีของของธนาคารทหารไทยไว้ ให้ติดต่อรับเช็คได้ที่งานการเงินค่ะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจาก สมเจตน์ ศฤงคารรัตน์ (หมอดู นักเขียนธรรมะและนักธุรกิจ) “อันที่จริง คนเราไม่จำเป็นต้องดวงดวง คนเราคือ ดวงใจ หากใจดี ดวงก็จะดี หากใจร้าย ดวงก็จะร้าย หากรักษาใจไว้ได้ ใจไม่ตก ดวงก็ไม่ตก” สวัสดิ์ละ